



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยเกษตร โทรศัพท์ ๐-๒๕๓๙-๖๕๑๓

ที่ กษ ๐๙๐๕/ว ๕๕

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ตอบรับการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้สถิติกับงานวิจัยเกษตร” รุ่นที่ ๒๙

เรียน ตามรายชื่อที่แนบ

ตามที่ท่านได้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้สถิติกับงานวิจัยเกษตร” รุ่นที่ ๒๙ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม ชั้น ๓ กรมวิชาการเกษตร นั้น

กองแผนงานและวิชาการได้พิจารณาคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ตามรายนามที่แนบมาพร้อมนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโปรดแจ้งยืนยันว่าสามารถเข้ารับการฝึกอบรมในวันและเวลาดังกล่าวได้ ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๓๙-๖๕๑๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางประจักษ์ ว่องเทียม)

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับฝึกอบรมการใช้สถิติกับงานวิจัยเกษตร รุ่นที่ ๒๙
กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นายบดินทร์ ณ จินดา	วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ	สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
๒	นายชูศักดิ์ คุณุไทย	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
๓	นายวีรกรณ์ แสงไสย	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
๔	นายสามัคคี จงจิตินนท์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
๕	นายเทิดศักดิ์ สวัสดิ์สุข	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี
๖	ว่าที่ รต. เจริญ มาศพิทักษ์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี
๗	น.ส.ณอรัชต์พัชร เขียววิชัย	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี
๘	นายธนพันธ์ พงษ์ไทย	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี
๙	นายวิทย์พงศ์ มกรศรีวัฒน์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สถาบันวิจัยพืชสวน
๑๐	นายณภัทร ศิริสุนทรลักษณ์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สถาบันวิจัยพืชสวน
๑๑	น.ส.ปรางทิพย์ มัคโฮติ	นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ	สถาบันวิจัยพืชสวน
๑๒	น.ส.อรทัย ธัญชัย	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
๑๓	นางศศิมา เมืองแก้ว	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
๑๔	น.ส.วนิดา ธรรมธะสาร	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย
๑๕	น.ส.พรนิภา ถิ่น	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
๑๖	น.ส.ปิยวรรณ ปิงชัย	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
๑๗	น.ส.พัชรา อินทะแสง	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	กองการยาง
๑๘	น.ส.กิตติคุณ บุญวานิช	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	กองการยาง
๑๙	น.ส.ชนัฐศิกานต์ ห้วยหงษ์ทอง	นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ	กองแผนงานและวิชาการ
๒๐	น.ส.นันทนัช พินศรี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
๒๑	น.ส.ปาริชาติ จำรัสศรี	นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
๒๒	น.ส.อัจฉริยา นิจจรัลกุล	นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
๒๓	น.ส.ฐิติณิชา ไชยชนะ	นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
๒๔	น.ส.ทิภาพร นวลเนตร	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
๒๕	น.ส.วรารัตน์ ศรีประพัฒน์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
๒๖	น.ส.จิตรา กิตติโมรากุล	นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ	สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
๒๗	น.ส.รังสิมันต์ ธีระวงศ์ภิญโญ	นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ	สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
๒๘	นางชนกัณดา เทสสิริ	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
๒๙	น.ส.สุทิสรา เงินเรืองโรจน	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
๓๐	นายวุฒิ ศรีวิชัย	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
๓๑	น.ส.ภิญญาลักษณ์ รัตนวิระกุล	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
๓๒	นายอนรรักษ์ ภูระหงษ์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
๓๓	น.ส.บุญยานุช เมืองแก้ว	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
๓๔	น.ส.นันทภัทร สิริสิงห์รัชช	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับฝึกอบรมการใช้สถิติกับงานวิจัยเกษตร รุ่นที่ ๒๙
กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๓๕	น.ส.ภาควรรณ เชื้อนเพชร	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน
๓๖	น.ส.กฤษณา ลัทธิดธรรม	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒
๓๗	น.ส.วณิชญา นิมนาค	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒
๓๘	น.ส.บุญยาพร ภาคภูมิ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
๓๙	น.ส.ณัฐชัชธร ขัตติยะพุดิเมธ	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓
๔๐	น.ส.ปภัสสร สีลารักษ์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓
๔๑	น.ส.กมลทิพย์ สังข์แก้ว	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย
๔๒	นางศิริพร ถินวิชัย	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
๔๓	น.ส.ปริยพัชร ทองมัน	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ
๔๔	น.ส.จุฑามาศ เครื่องพาที	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
๔๕	น.ส.พรรษา มนต์แข็ง	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด
๔๖	นายอำพล พรหมเมศร์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์
๔๗	นายวรารณณ์ เรือนแก้ว	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕
๔๘	นายอุกฤษ ดวงแก้ว	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕
๔๙	นายรัชพล บัตรมาตย์	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖
๕๐	น.ส.สุณัฐดา เมฆสวัสดิ์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
๕๑	นางพุดตาล สังขชาติ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๗
๕๒	น.ส.ภัทรานิษฐ์ คงมาก	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
๕๓	นายกวินธรรพ์ บุปผา	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด
๕๔	น.ส.จันทิมา สันติสุข	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง
	สำรอง		
๑	น.ส.ณัฐมน แก้วน้อย	นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
๒	น.ส.สายชล โนสุวรรณ	นักวิชาการเกษตร	สถาบันวิจัยพืชสวน
๓	น.ส.กนกวรรณ วรรณสงคราม	นักวิชาการเกษตร	สถาบันวิจัยพืชสวน

- หมายเหตุ**
- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโปรดแจ้งยืนยันว่าสามารถเข้ารับการฝึกอบรมในวันและเวลาดังกล่าวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๓๙-๖๕๑๓ ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 - ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม เข้ากลุ่ม LINE “อบรมการใช้สถิติกับงานวิจัยเกษตร รุ่น ๒๙” เพื่อรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

